

Số: 594 /STNMT-CBVMT

Cà Mau, ngày 18 tháng 5 năm 2015.

V/v trả lời ý kiến của Đoàn đại  
biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau về  
tình trạng ô nhiễm môi trường

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.

Theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tại Công văn số 26/ĐĐBQH ngày 08/5/2015 về việc kiểm tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường khu công nghiệp khí điện đạm theo phản ánh của cư tri xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

Nhằm xác minh làm rõ vụ việc, ngày 10 tháng 5 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường cử Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường, Thanh tra Sở (gọi tắt là Đoàn kiểm tra) tiến hành làm việc với UBND xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình; UBND xã Khánh An, huyện U Minh và Công ty TNHH một thành viên phân bón dầu khí Cà Mau, Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo như sau:

### **1. Nội dung làm việc với UBND các xã Hồ Thị Kỷ, Khánh An:**

Tìm hiểu tình hình ô nhiễm môi trường trên sông rạch, mùi hôi và khí thải xung quanh khu vực cụm Khí-Điện-Đạm từ năm 2014 đến nay; các khiếu nại, yêu cầu về ô nhiễm của tổ chức, cá nhân.

Tại buổi làm việc Ông Trương Hùng Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồ Thị Kỷ xác nhận trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 23/4/2015, có ý kiến của Ông Nguyễn Trung Kết ngụ tại ấp Bến Gỗ, xã Hồ thị Kỷ phát biểu về việc Nhà máy đạm Cà Mau gây ô nhiễm môi trường trên tuyến sông Trẹm làm cá dưới sông chết và ảnh hưởng đến việc nuôi thủy sản của bà con trên tuyến sông trên. UBND xã Hồ Thị Kỷ cho rằng ý kiến của Ông Nguyễn Trung Kết không đúng so với thực tế hiện nay, sự việc xả thải của Nhà máy đạm Cà Mau làm cá chết chỉ xảy ra lúc Nhà máy đạm mới vận hành (khoảng 03 năm trước), hiện nay không phát hiện việc gây ô nhiễm môi trường và làm cá chết như ý kiến ông Kết đã nêu (sau buổi làm việc, UBND xã Hồ Thị Kỷ có báo cáo số 24/BC-UBND ngày 12/5/2015 gửi Đoàn kiểm tra).

- Tại buổi làm việc cùng ngày, Ông Quách Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Khánh An, huyện U Minh báo cáo hơn 01 năm qua, xã không nhận thông tin về việc người dân trên địa bàn xã phản ánh Nhà máy Đạm Cà Mau xả thải gây ô nhiễm môi trường. Quá trình theo dõi không còn phát hiện mùi khí NH<sub>3</sub> xung quanh Nhà máy như trước đây.

### **2. Nội dung làm việc với Nhà máy Đạm Cà Mau**

- Làm việc với Ban an toàn sức khỏe môi trường (được lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên phân bón dầu khí Cà Mau ủy quyền), được báo cáo từ đầu năm 2014 đến nay, Công ty sản xuất bình thường, các công trình xử lý nước thải, khí thải hoạt động ổn định, kết quả giám sát môi trường, kiểm soát chất thải sau xử lý đều đạt yêu cầu của quy chuẩn môi trường Việt Nam quy định (có báo cáo kết quả giám sát môi trường nước thải, khí thải đến Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi); cũng trong thời gian đó, nhà máy không xảy ra sự cố về môi trường; hiện tại Công ty đã bố trí thêm hồ chứa nước thải

có thể tích 5.000m<sup>3</sup> để chứa nước thải khi xảy ra sự cố, hạn chế tình trạng quá tải ở hệ thống xử lý nước thải (nếu có).

- Đoàn kiểm tra đã đi thực địa tại Nhà máy Đạm Cà Mau nhận thấy không có mùi khí NH<sub>3</sub> trong khuôn viên nhà máy, ở công xả nước thải không có hiện tượng phát tán mùi hóa chất, hệ thống xử lý chưa có nước xử lý, thời điểm khảo sát đoạn sông xung quanh nhà máy không có cá chết. Trong buổi làm việc, Đoàn cũng yêu cầu Công ty thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, quản lý chặt các quy trình sản xuất để không xảy ra sự cố; khi xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng phải đảm bảo yêu cầu về xử lý môi trường, không thải chất thải không đạt yêu cầu Quy chuẩn Việt Nam về môi trường ra môi trường xung quanh.


Thông qua kết quả khảo sát, làm việc của Đoàn kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy việc phản ánh của cử tri Nguyễn Trung Kết về việc cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau xả thải gây ô nhiễm môi trường làm cá chết trong thời gian gần đây là chưa có cơ sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội để báo cáo Trưởng đoàn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: CCBVMT.

**GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Văn Ba*